

# Tổng thống B. Ô-ba-ma công kích đảng Cộng hòa và ứng cử viên Đô-nan Trăm

18:07 04/08/2016

Tác giả: Ngọc Huyền

**Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (Barack Obama) ngày 2/8 đã có những phát biểu công kích nhằm vào đảng Cộng hòa cùng ứng cử viên Tổng thống của đảng này, ông Đô-nan Trăm (Donald Trump) trong nỗ lực ủng hộ bà Hi-la-ri Clin--ton, ứng cử viên của đảng Dân chủ.**

Theo AFP, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống B.Ô-ba-ma cho rằng, ứng cử viên đảng Cộng hòa Đô-nan Trăm không phù hợp để làm tổng thống. Ông cũng bày tỏ không hiểu vì sao đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục ủng hộ ông Đô-nan Trăm trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tổng thống B.Ô-ba-ma cho biết: “Tôi đã nói vậy vào tuần trước. Ông ấy (Đô-nan Trăm) vẫn tiếp tục chứng minh điều này”. Ông cho rằng, hành động chỉ trích gia đình của đại úy Lục quân Mỹ Hu-ma-y-un Khan (Humayun Khan), người theo đạo Hồi đã hy sinh tại I-rắc, cùng sự thiếu hiểu biết những vấn đề quan trọng cho thấy, ứng cử viên Đô-nan Trăm thuộc đảng Cộng hòa “không sẵn sàng” để nắm giữ cương vị Tổng thống Mỹ. Theo Tổng thống B.Ô-ba-ma, ông Đô-nan Trăm không có kiến thức nền về những vấn đề cấp bách ở châu Âu, Trung Đông, châu Á. Hiện ứng cử viên Đô-nan Trăm của đảng Cộng hòa cũng bị chỉ trích vì mới đây đã trả lời trong một chương trình phỏng vấn rằng, ông không biết sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crim vào tháng 3-2014.

Tuyên bố nói trên của Tổng thống B.Ô-ba-ma được cho là gay gắt nhất từ trước đến nay nhằm vào ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Đô-nan Trăm. Tuần trước, ông B.Ô-ba-ma từng nhận định, ông Đô-nan Trăm hoàn toàn có khả năng trở thành Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông cho biết cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tỷ phú này chạm tay được vào nút bấm kích hoạt kho vũ khí hạt nhân.

Cùng với những lời công kích nhằm vào ứng cử viên Đô-nan Trăm, ông B.Ô-ba-ma cũng lên tiếng kêu gọi các quan chức đảng Cộng hòa nên “quay trở lại” với những giá trị mang tính chuẩn mực của đảng này. Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ các quan chức đảng Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Pôn Ri-an (Paul Ryan). Tổng thống B.Ô-ba-ma cho rằng, những lời lẽ chỉ trích của họ nhằm vào những tuyên bố gây tranh cãi của ông Đô-nan Trăm “là giả dối” vì họ vẫn sẽ ủng hộ ứng cử viên này trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Trước đó, việc ông Đô-nan Trăm công kích gia đình đại úy Hu-ma-y-un Khan cũng đã vấp phải sự chỉ trích của Chủ tịch Hạ viện Pôn Ri-an cùng Thủ lĩnh phe đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mít Mắc Co-nen (Mitch McConnell) và Thượng nghị sĩ Giôn Mắc Kên (John McCain). Tuy nhiên, không ai trong số những nhân vật này dừng việc ủng hộ ông Đô-nan Trăm trong cuộc đua quyền lực sắp tới.

“Rồi sẽ có lúc các ông phải nói rằng, đó không phải là người mà chúng tôi có thể ủng hộ để trở thành Tổng thống Mỹ ngay cả khi ông ta là thành viên của đảng Cộng hòa”, Tổng thống B.Ô-ba-ma cảnh báo.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, ông B.Ô-ba-ma cũng chỉ trích Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa trước đó một tuần không đưa ra một giải pháp nghiêm túc nào để giải quyết các vấn đề quan trọng, thay vào đó chỉ thổi bùng sự bất bình của cử tri trong quá trình bầu cử năm nay. Tại đây, ông B.Ô-ba-ma cũng không quên xoáy vào sự thiếu kinh nghiệm của ứng cử viên Đô-nan Trăm để có thể trở thành người lãnh đạo nước Mỹ trong thời gian tới.

Nỗ lực công kích đảng Cộng hòa cùng ông Đô-nan Trăm của Tổng thống B.Ô-ba-ma nhằm giúp ứng viên đảng Dân chủ Hi-la-ri Clin-تون kiếm thêm phiếu ủng hộ trong bối cảnh bà có nguy cơ thất bại trước ông Đô-nan Trăm. Ông Đô-nan Trăm lần đầu tiên đã vượt lên dẫn trước bà Hi-la-ri Clin-تون trong cuộc thăm dò dư luận tiến hành sau Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại thành phố Cle-vơ-len, bang Ô-hai-ô hồi tháng trước.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò công bố ngày 1-8 do CNN/ORC tiến hành cho thấy, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-تون đã giành lại ưu thế và dẫn trước so với tỷ phú Đô-nan Trăm. Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Hi-la-ri Clin-تون là 52%, trong khi ông Đô-nan Trăm được 43%. Cũng theo kết quả thăm dò của CNN/ORC, 91% những người ủng hộ Thượng nghị sĩ bang Vơ-môn là ông Bơ-ni Xan-đơ (Bernie Sanders) cho biết, họ sẽ bỏ phiếu bầu bà Hi-la-ri Clin-تون làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

**Nguồn: QĐND Online**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bau-cu-my-tong-thong-b-o-ba-ma-cong-kich-dang-cong-hoa-va-ung-cu-vien-do-nan-tram>